



ประกาศด้านศุลกากรสิทธิ
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

ด้วยด้านศุลกากรสิทธิ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามบัญชีรถยนต์ของกลางแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการ ด้านศุลกากรสิทธิ ต.สิทธิ อ.สิทธิ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

๑. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประมูลฯ ตามที่ด้านศุลกากรสิทธิกำหนด

๒. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของด้านศุลกากรสิทธิ เป็นการประมูลขายของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูล หมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ได้รับการประกาศอนุมัติขายรถยนต์ของกลางจากคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในวันที่ประมูลทันที

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลเป็นเงินสด ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ด้านศุลกากรสิทธิ ในวันที่มีการประมูล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยวางเงินค้ำประกันการประมูลคันละ ๒,๐๐๐.- บาท

๔. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

๕. ด้านศุลกากรสิทธิ ให้ผู้สนใจเข้าชมสภาพรถยนต์ของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานจอดรถ ด้านศุลกากรสิทธิ ต.สิทธิ อ.สิทธิ จ.นครศรีธรรมราช

๖. ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางเงินค้ำประกันการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล ด้านศุลกากรสิทธิ โดยการขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง และต่อหน้าผู้สู้อาคนอื่นที่มีอยู่ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับป้ายยกเสนอราคา ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในการยกป้ายเสนอราคาแต่ละครั้ง จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นและหากชนะการประมูลแล้ว ด้านศุลกากรสิทธิ จะยึดป้ายยกเสนอราคาดังกล่าวคืน และผู้ประมูลได้จะต้องลงนามในหนังสือแสดงการรับทราบและยอมรับผลการประมูลฯ กับด้านศุลกากรสิทธิทันที

๗. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบเต็มจำนวนต่อด้านศุลกากรสิทธิ หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ของกลาง (ไม่รวมเงินค้ำประกันการประมูล) ร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของราคารถยนต์ของกลางที่ชนะการประมูลต่อด้านศุลกากรสิทธิ ในวันที่ประมูล โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คศูนย์เช็คของธนาคารกรุงไทย สาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งจ่าย กรมศุลกากร (พิก รายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์

/หากผู้ชนะ.....

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบเต็มจำนวนต่อด้านศุลกากรสิทธิ หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ของกลาง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประมูล และด้านศุลกากรสิทธิ จะริบเงินค้ำประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันที โดยไม่แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด

๘. ผู้ชนะการประมูลที่ได้วางเงินมัดจำไว้ ร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) จะต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลาง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละเจ็ดสิบห้า (๗๕%) ต่อด้านศุลกากรสิทธิ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารกรุงไทย สาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งจ่าย กรมศุลกากร (פקรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ด้านศุลกากรสิทธิ จะริบเงินมัดจำและเงินค้ำประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่า เมื่อด้านศุลกากรสิทธินำรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวออกขายทอดตามวิธีการที่ด้านศุลกากรสิทธิกำหนดอีก และได้รับราคาน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าวให้ครบเต็มจำนวนตามที่ประมูลไว้ครั้งก่อน จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๙. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายรถยนต์ของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางมีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล

๑๐. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืน หลังเสร็จสิ้นการประมูลหรือในวันทำการถัดไป ยกเว้น ผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติการขายรถยนต์ของกลางดังกล่าว จากคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืน ในวันที่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว

๑๑. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลางและนำออกไปจากด้านศุลกากรสิทธิ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้น ด้านศุลกากรสิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับรถยนต์ของกลางนั้น

๑๒. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางเอง สำหรับรายละเอียดรถยนต์ของกลาง อาทิเช่น ยี่ห้อ เกียร์ รุ่น ปี สี เป็นต้น ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเพียงเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ หากมีการอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ด้านศุลกากรสิทธิถือว่าผู้ชนะการประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของรถยนต์ของกลางดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

๑๓. ด้านศุลกากรสิทธิ จะออกหลักฐานการเข้าร่วมประมูลที่จำเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูล จะต้องทำใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมหลักฐานประกอบผู้มอบอำนาจ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

๑๔. การประมุขชายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามบัญชีรถยนต์ของกลางแนบท้ายประกาศนี้ ด่านศุลกากรสีชลจะทำการประมุขชายตามสภาพของรถยนต์ของกลางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (มีลักษณะเป็นซาก) โดยไม่มีการออกไปรับรองการนำเข้า (แบบที่ ๓๒) ให้ ซึ่งไม่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการฟอกรถยนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจเข้าร่วมประมุขสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคดีและของกลาง ด่านศุลกากรสีชล โทร. ๐-๗๕๕๓๖-๔๓๔ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ด่านศุลกากรสีชล <http://sichon.customs.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายคณิต มีปิด)

นายด่านศุลกากรสีชล